



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  
เรื่อง ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(ครั้งที่ 1)

.....

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 และมีกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ 13 วรรคสอง (4) ของระเบียบสภาพัฒนาการเมืองว่าด้วยการเงิน ทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์วิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติโครงการที่ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะอนุกรรมการถ้อยแถลงและบริหารกองทุน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1

ทั้งนี้ รายละเอียดการทำสัญญาฯ รับทุนอุดหนุนระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองกับกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่ได้รับอนุมัติให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 โดยสำนักงานฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ลงนามสัญญาฯ ให้กลุ่ม องค์กร เครือข่ายทราบต่อไป

/อนึ่ง หากมี...

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาพพัฒนา  
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า ติดต่อนางสาววันวิสา มะลิเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9697  
หรือนางสาวสายรุ้ง กันทวิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717 หรือนายชนากร วิเชียรพงษ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9989 หรือนายนันทยุทธ ต้นสาโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์  
0-2141-9712 หรือนางสาววันเพ็ญ นิลคำ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9727 และ  
นางสาวนลินทิพย์ นิติพรธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419707

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙



(ศาสตราจารย์ ดร.ชिरัทธ์ เสรีรังสรรค์)

ประธานสภาพัฒนาการเมือง

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

**เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ**  
**เรื่อง ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2559**  
**(ครั้งที่ 1)**

ลำดับ	โครงการ	องค์กร	พื้นที่ดำเนินการ
1	"ประชาธิปไตยในวิถีพลเมือง" (ประชาธิปไตยกินได้)	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
2	การสร้างสภาพพลเมืองเพื่อการ จัดการชุมชนและท้องถิ่นลุ่มน้ำเชิง ให้นำอยู่	สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชากรไทย จังหวัด ขอนแก่น	ขอนแก่น ชัยภูมิ
3	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแม่หญิงบุรี รินทร์สู่ความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข	คณะทำงานเครือข่ายแม่หญิง บุรีรินทร์(จังหวัดบุรีรัมย์/ จังหวัดสุรินทร์)	สุรินทร์ บุรีรัมย์
4	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำ เยาวชน/ชุมชน เพื่อการรณรงค์ ระบอบประชาธิปไตย(ภาค ประชาชน/ภาคพลเมือง) ที่โล สะอาด	มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว (กศข)	สุรินทร์ บุรีรัมย์
5	ส่งเสริมการขับเคลื่อนเครือข่ายสภา พลเมืองลุ่มน้ำโขงตอนล่าง "ดู" การ ปฏิรูปสังคมชุมชน	คณะทำงานเครือข่ายสภา องค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง ตอนล่าง 2 จังหวัด อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ	อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
6	แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบชุมชนมีส่วนร่วม	สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียง คุก	หนองคาย อุดรธานี
7	สภาพพลเมืองกลุ่มเกษตรกรจังหวัด กาฬสินธุ์-ขอนแก่น ปฏิรูปการทำ ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ขีดความสามารถในการแข่งขัน ระหว่างประเทศ AEC-FTA	คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น- กาฬสินธุ์	ขอนแก่น กาฬสินธุ์



ลำดับ	โครงการ	องค์กร	พื้นที่ดำเนินการ
8	การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง พัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน	สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา)	กรุงเทพฯ นนทบุรี
9	ส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยวิถีพลเมือง	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ตำบลจังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
10	พัฒนาสำนักพลเมืองกำหนดอนาคตตนเอง จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม	คณะทำงานพัฒนาสำนักพลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม	สุพรรณบุรี นครปฐม
11	ศึกษาผลกระทบและสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม	กลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหารนครพนม	มุกดาหาร นครพนม
12	เสริมศักยภาพสภาประชาชน เพื่อการจัดการทรัพยากรต้นน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน	มูลนิธิฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น (องค์กรสาธารณะประโยชน์)	เลย เพชรบูรณ์
13	สภาพลเมืองกับการมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน	ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด นครสวรรค์ - อุทัยธานี	อุทัยธานี นครสวรรค์



เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

1. เอกสารสัญญา จำนวน 2 ชุด คือ สัญญาต้นฉบับ และสำเนาฉบับสัญญา (สำนักงานฯ เป็นผู้จัดทำ) โดย พยานที่ลงนามในสัญญา รับทุนต้องมี รายชื่อเป็นบุคคลในคณะทำงาน (ประธานองค์กรลงนามกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
2. เอกสาร โครงการ (ฉบับสมบูรณ์หรือปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว) จำนวน 2 ชุด (ประธานองค์กรลงนามกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
3. แผนปฏิบัติการ โครงการ (ตามแบบฟอร์มของสำนักงานฯ) จำนวน 2 ชุด (ประธานองค์กรลงนามกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
4. แผนการใช้จ่ายเงิน โครงการที่รับสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่า 2 งวด (ตามแบบฟอร์มของสำนักงานฯ) จำนวน 2 ชุด (ประธานองค์กรลงนามกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
5. เอกสารการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยของกลุ่ม/องค์กร เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในบัญชีชื่อ “องค์กรที่ได้รับทุน”
  - 5.1 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารรับรอง จำนวน 2 ชุด
  - 5.2 สำเนาคำขอเปิดบัญชีของธนาคาร (แบบฟอร์มของธนาคาร) โดยให้ธนาคารรับรอง จำนวน 2 ชุด
6. กรณีที่ประธานกลุ่ม/องค์กร ไม่ได้เป็นผู้ลงนามในสัญญารับทุน จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนเป็นผู้ลงนามในสัญญารับทุน พร้อมทั้ง เอกสารประกอบ คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และพยาน คนละ 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
7. คู่มือการดำเนินงาน กองทุนฯ สำหรับผู้รับทุน ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ชุด (สำนักงานเป็นผู้จัดทำ)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อสอบถามผู้ประสานงานของสำนักงานฯ ดังรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้

